

Thông báo và Tóm tắt Chính sách Hỗ trợ Tài chính Scripps bằng Ngôn ngữ Dễ hiểu

Dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện thường có thể xảy ra những trường hợp bất ngờ và đôi khi đắt đỏ hơn so với kế hoạch. Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp khó khăn trong việc thanh toán chi phí y tế, Scripps có thể cung cấp các tùy chọn tùy thuộc vào tình huống cụ thể của quý vị.

HỖ TRỢ CHI TRẢ HÓA ĐƠN

Chăm sóc Từ thiện: Đối với những bệnh nhân có thu nhập thấp, không có bảo hiểm, và thu nhập dưới 200% mức nghèo đói liên bang (FPL), Scripps sẽ miễn toàn bộ hóa đơn.

Thanh toán Giảm giá: Đối với những bệnh nhân có thu nhập từ 201% đến 400% mức nghèo đói liên bang (FPL), Scripps sẽ giảm một phần hóa đơn của quý vị.

Chương trình Tự thanh toán: Dù thu nhập của quý vị là bao nhiêu, nếu không có bảo hiểm, Scripps sẽ giảm giá hóa đơn.

Kế hoạch thanh toán: Scripps cũng cung cấp các kế hoạch thanh toán kéo dài mà không có lãi suất.

CÁCH NỘP ĐƠN

Hoàn tất Đơn Xin Hỗ trợ Tài chính để chúng tôi có thể đánh giá các lựa chọn mà quý vị hội đủ điều kiện dựa trên tình hình tài chính cụ thể của quý vị. Quý vị có thể,

Hoàn tất trực tuyến trên cổng MyScripps,
In bản sao từ Scripps.org, Hoặc

Gọi đến 1-877-SCRIPPS (727-4777) để được hỗ trợ điền đơn hoặc tìm hiểu thêm thông tin về hỗ trợ tài chính

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DO CHÍNH PHỦ TÀI TRỢ MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Chương trình Medi-Cal Hospital Presumptive Eligibility cung cấp cho các cá nhân đủ điều kiện quyền truy cập ngay lập tức vào Medi-Cal tạm thời, miễn phí Medi-Cal, quý vị có thể lấy đơn từ nhân viên đăng ký tại bệnh viện. Thu nhập hiện tại và các yêu cầu của chương trình thay đổi thường xuyên. Để được hỗ trợ điền đơn xin Medi-Cal, vui lòng gọi số 1-866-262-9881.

Sàn Giao dịch Lợi ích Sức khỏe California có thể cung cấp một chương trình bảo hiểm với sự hỗ trợ của trợ cấp chính phủ giúp giảm chi phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị, tùy thuộc vào mức thu nhập của quý vị. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập CoveredCA.com hoặc gọi số 1-800-300-1506.

NGUỒN TRỢ GIÚP SCRIPPS

Để nhận miễn phí bản sao các chính sách hỗ trợ tài chính, Bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu, và đơn xin hỗ trợ của Scripps;

Vui lòng liên hệ với các cố vấn tài chính của chúng tôi theo số 1-877-SCRIPPS (727-4777),

Truy cập [Scripps.org/HelpPayingYourBill](https://scripps.org/HelpPayingYourBill)

Đến bộ phận tiếp nhận chính tại bất kỳ bệnh viện Scripps nào hoặc

Dịch vụ Kinh doanh Tập đoàn Scripps,
10790 Rancho Bernardo Rd., San Diego, CA 92127.

Đăng ký tài khoản MyScripps hoặc truy cập tài khoản hiện có của quý vị để bắt đầu đơn xin hỗ trợ tài chính.

Tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi bằng cách truy cập [Scripps.org/HelpPayingYourBill](https://scripps.org/HelpPayingYourBill). Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị cần dịch vụ phiên dịch miễn phí của chúng tôi hoặc một tài liệu được dịch sang ngôn ngữ của quý vị.

THÔNG BÁO CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ MUA TRỰC TUYẾN CÓ SẴN

Người tiêu dùng có thể truy cập danh sách các dịch vụ có thể mua của chúng tôi tại [Scripps.org/PriceTransparency](https://scripps.org/PriceTransparency), hoặc bệnh nhân hiện tại của Scripps có thể tìm thêm thông tin trên cổng thông tin bệnh nhân MyScripps và tại [Scripps.org/MyScrippsEstimates](https://scripps.org/MyScrippsEstimates).

CHƯƠNG TRÌNH KHÁNG NGHỊ VỀ HÓA ĐƠN BỆNH VIỆN

Chương trình Kháng nghị về Hóa đơn Bệnh viện là chương trình của tiểu bang, xem xét các quyết định của bệnh viện về việc quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ thanh toán hóa đơn bệnh viện hay không. Nếu quý vị cho rằng mình bị từ chối hỗ trợ tài chính sai lầm, quý vị có thể gửi kháng nghị đến Chương trình Kháng nghị về Hóa đơn Bệnh viện.

Truy cập HospitalBillComplaintProgram.hcai.ca.gov để tìm hiểu thêm thông tin và nộp kháng nghị.

HỖ TRỢ NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Có các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng miễn phí sẽ giúp quý vị hiểu rõ về quy trình lập hóa đơn và thanh toán. Quý vị có thể gọi cho Liên minh Người tiêu dùng Sức khỏe theo số 888 804-3536 hoặc truy cập healthconsumer.org để tìm hiểu thêm thông tin.

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ

Truy cập [Scripps.org/Identify](https://scripps.org/Identify) để chọn ngôn ngữ.

HỖ TRỢ VÀ DỊCH VỤ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Hỗ trợ và dịch vụ cho người khuyết tật, như tài liệu chữ nổi, bản in chữ lớn, âm thanh và các định dạng điện tử có thể truy cập khác, cũng có sẵn. Các dịch vụ này đều miễn phí.

